



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนวหน้า ไทยรัฐ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ ขณะนี้กรมจัดอบรมให้บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยเฉพาะรพ.ในสังกัด สธ. เบื้องต้นให้การอบรมในกลุ่ม รพศ. รพท.ทุกแห่ง อยากรู้อีกให้มีทั้งแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมการสั่งและการจ่ายกัญชาทางการแพทย์ แต่ในการอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมายังมีบางเขตสุขภาพ บาง รพ.ที่ยังไม่มีแพทย์เข้ารับการอบรม บางแห่งไม่มีเภสัชกรมาอบรมเกรงว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น รพ.ใดที่ยังไม่มีครบทั้ง 2 วิชาชีพขอให้เร่งดำเนินการจากข้อมูลวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้บุคลากรสาธารณสุขไปแล้ว 2 รุ่น มีแพทย์ผ่านการอบรมแล้ว 142 คน เภสัชกร 150 คน สำหรับรพ.ที่ยังไม่มีทั้งแพทย์ เภสัชฯ เข้าอบรม คือ รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี รพ.พระนารายณ์ มหาราช จ.ลพบุรี รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ส่วนรพ.ที่ขาดเฉพาะแพทย์เข้ามาอบรมคือ รพ.แม่สอด จ.ตาก รพ.สระบุรี จ.สระบุรี รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี รพ.เลย จ.เลย และ รพ.ยะลา จ.ยะลา จากนั้นจะจัดอบรมให้บุคลากรอีก 4 รุ่น</p>	-
<p>แนวหน้า ไทยโพสต์ มติชน สยามรัฐ ไทยรัฐ เวิร์คพอยท์นิวส์</p>	<p>วัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับภาคี เครือข่ายค้นหาคัดกรอง ป้องกัน ดูแล รักษาและควบคุมวัณโรค เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี 60-61 คัดกรองค้นหาในกลุ่มเสี่ยงประมาณ 5 ล้านคน พบผู้ป่วยวัณโรค 22,784 ราย และส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับรักษา สำหรับในปี 62 ตั้งเป้าหมายลดผู้ป่วยรายใหม่ให้เหลือ 88 คน ต่อแสนประชากรในปี 64 ขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร เหงื่อออกกลางคืน หรืออยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะเด็ก ให้ไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล ใกล้บ้าน จะได้ผลดีถ้ารับการรักษาดังแต่ระยะเริ่มแรก และต้องกินยาสม่ำเสมอติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรค เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อว่า ไมโคแบคทีเรีย ทูเบอร์คูโลซิส ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เกิดที่ปอด สามารถ แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น กลุ่มที่รับเชื้อได้ง่ายคือ เด็กจะรับเชื้อจากผู้ใหญ่ที่เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ โดยเชื้อจะออกมาจากการไอ จาม เชื้ออาจอยู่ในเสมหะแห้งได้นานถึง 6 เดือน แพร่กระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ จะทราบว่าติดเชื้อวัณโรคได้จากการตรวจเสมหะ โดยประเทศไทยฉีดวัคซีน BCG ให้เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดตามคำ แนะนำองค์การอนามัยโลก ซึ่งมีผลชัดเจนในการป้องกันวัณโรคชนิดรุนแรงแบบแพร่กระจาย และวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง</p>	-
<p>สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว สปสช. กล่าวว่าเมื่อต้นเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์การบริการผู้ป่วยวัณโรค ประกอบด้วย 1.บริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เน้นกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 90,000 ราย และผู้ต้องขังเรือนจำ 250,000 รายที่ผลเอกซเรย์ผิดปกติจะได้รับการตรวจเสมหะโดยวิธีอณูชีววิทยา หากพบผู้ป่วยต้องอย่า</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>RR-TB จะได้รับการตรวจโดยวิธีอณูชีววิทยาซ้ำเพื่อยืนยันผลต่อยาอีกครั้ง 2.บริการตรวจหาเชื้อวัณโรคระยะแฝงด้วยวิธีทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คูลิน ในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และไม่ป่วยเป็นวัณโรค 81,000 ราย</p> <p>3.บริการตรวจการดื้อยาวัณโรค สำหรับผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกราย และการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา Second line drugs LPA และ DST สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB 2,700 ราย และ 4.บริการรักษาวัณโรคดื้อยาครอบคลุมบริการรักษาด้วยยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB และบริการยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก XDR-TB ทั้งนี้ รายการยารักษาวัณโรคเป็นรายการที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น</p>	
<p>มติชน ข่าวสด</p>	<p>งานเฮลท์แคร์ 2019 เรียนรู้ สู่วิโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย สธ. เป็นประธานพิธีเปิดงานเฮลท์แคร์ 2019 เรียนรู้ สู่วิโรค ที่เครือมติชน พร้อมด้วยรพ.และสถานพยาบาลกว่า 30 แห่ง ร่วมจัดงานระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.62 โดยเมืองทองธานี นพ.สุภูมิกล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ร่วมกันจัดงานเพื่อสุขภาพต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 11 พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รักสุขภาพ ทั้งการให้ความรู้และการให้บริการสุขภาพในหลายมิติ หลายศาสตร์ โดยแพทย์หลายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและสหวิชาชีพ นอกจากประชาชนจะได้รับความรู้และบริการด้านสุขภาพแล้ว ยังได้รับการประเมินตนเองเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต สอดคล้องกับ สธ.ที่มีนโยบายรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง ป้องกันโรคก่อนการเจ็บป่วยมาโดยตลอด</p> <p>และในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทางผู้จัดได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "จากน้ำพระทัย สู่การสาธารณสุขไทยที่ยั่งยืน" และกิจกรรม "ตรวจสุขภาพฟรี 30 โรงพยาบาล" ให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงินบริจาค จำนวนกว่า 2,400 ล้านบาท ให้แก่รพ.ทั่วประเทศ 27 แห่ง นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ถือเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่พระองค์ท่านเล็งเห็น ดังนั้น เราทุกคนในฐานะพสกนิกรชาวไทย จึงควรร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวด้วยการร่วมกันผลักดันให้การสาธารณสุขไทยก้าวหน้า ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน</p>	-
<p>ทีวีช่อง NBT</p>	<p>แอปฯHerbID</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือภาคีเครือข่าย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้ประชาชน รู้จักชนิดสรรพคุณ วิธีการใช้ ข้อควรระวัง ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โดยประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน Herb ID ได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เมื่อโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว สามารถนำโทรศัพท์ไปถ่ายภาพสมุนไพรที่ต้องการจะทำให้รู้จักชนิดสมุนไพร สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวัง ในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร</p>	-
<p>มติชน สวท. chiangmainews.co.th</p>	<p>โรคคหิวแอฟริกาในสุกร</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคคหิวแอฟริกาในสุกรแพร่กระจายมาถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ลาว และกัมพูชา</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
prd.go.th nationtv.tv siamrath.co.th matichon.co.th workpointnews.com mgronline.com bangkokbiznews.com	<p>ขณะนี้กรมปศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้านพรมแดนช่องทางเข้าออกประเทศ ทั้งนี้ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังไม่มียารักษาว่ามีการติดต่อมาสู่คน อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ไม่ทานเนื้อหมูที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุก และเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่น่าเชื่อถือผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ในส่วนของเกษตรกรให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกรมปศุสัตว์จะมีคำแนะนำการเลี้ยงหมูให้ปลอดภัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเกษตรกรติดต่อสอบถามได้ที่ปศุสัตว์ในพื้นที่</p>	
สำนักข่าวไทย nationtv.tv mgronline.com mcot.net	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมปน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ได้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศแคนาดา (HEALTH CANADA) ซึ่งแจ้งพบผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทย และพบการปลอมปนยาในผลิตภัณฑ์ 10 รายการ พบการปลอมปนยาไซบูทรามิน ซิลเดนาฟิล ทาตาลาฟิล ฟินอล์ฟทาลีน ฟลูอออกซิทีน และไดโคลฟีแนค เป็นต้น ทั้งนี้ ออย. ได้ยกเลิกเลขสารบบอาหารบางรายการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการยกเลิกเลขสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหารในผลิตภัณฑ์อีกบางรายการ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอันตรายจากผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่าง ๆ</p>	-
nationtv.tv bangkokbiznews.com siamrath.co.th innnews.co.th newtv.co.th	<p>เมจิกสกิน</p> <p>- เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผยความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเมจิกสกิน ซึ่งมีดารานักกร้อง พริตตี้ พิธีกร และ เน็ตไอดอล เข้าขายรีวิวลินค้าด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ทำหนังสือประสานไปยังดารานักกร้อง พริตตี้ พิธีกร และ เน็ตไอดอลที่เข้าขายรีวิวลินค้าผิดกฎหมายให้มาดำเนินการเสียค่าปรับที่ ออย. แล้ว ซึ่งได้มีดารานักกร้องหนึ่งได้มาดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปแล้วจำนวน 7 ราย โดยจำนวนเงินค่าปรับทั้งหมดจะเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป</p> <p>ขอเตือนบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งดารานักกร้อง พริตตี้ พิธีกร และ เน็ตไอดอล ก่อนคิดจะรีวิวลินค้าสุขภาพใด ๆ ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ให้ข้อมูลกับผู้บริโภค หากพบบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เกินไปจากความจริงหรือโอ้อวดสรรพคุณทำให้หลงเชื่อหรือคล้อยตาม จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นควรตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะรับรีวิวลินค้านั้นได้รับอนุญาตจาก ออย. หรือไม่ ข้อความโฆษณาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ รวมทั้งขอเตือนไปยังผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการโฆษณาเพราะหากโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดี และอาจถูกยกเลิกเลขสารบบอาหาร</p>	-
คมชัดลึก	<p>7สัญญาณเตือนผู้ป่วยจิตเวช</p> <p>- เสนอบทความ กรมสุขภาพจิต แนะนำให้คนในชุมชนใช้แนวทางการสังเกตจาก 7 สัญญาณเตือน ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากยาเสพติด เพื่อลดการก่อเหตุความรุนแรงในสังคม และส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1. ชัดช่วน หรือ กรีดตัวเองเป็นรอยแผล 2. ส่งเสียงดัง หรือ ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายรุนแรง 3. ช่มชู่จะทำร้ายผู้อื่น 4. ทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ 5. พกพาหรือสะสมอาวุธโดยไม่ สมเหตุสมผล 6. รื้อ ขว้างปาข้าวของกระจัดกระจาย และ 7. ทำลายสิ่งของจนแตกหัก</p>	-

